



ท้องถิ่นนิวส์

Local News

เป็นกลาง สืบค้นอุดมการณ์

ปีที่ 6 ฉบับที่ 137 ประจำปีกษหลังเดือนมกราคม 2559

ราคา 10 บาท

นักศึกษาทุน มฟล. จัดงานวันเด็ก มอบความสุขให้น้องชาวเขา

นักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนา นักศึกษา ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 327 อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะเด็กชาวเขาที่มีโอกาสได้รับความสุขแบบนี้เพียงปีละครั้งเท่านั้น อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนได้บำเพ็ญประโยชน์ตอบแทนสังคม เหมือนเช่นที่ตนเองเคยได้รับโอกาสทางการศึกษา และยังเป็นเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ โดยภายในงานมีการละเล่นต่างๆ ทั้งเกมกีฬาที่ช่วยฝึกสมรรถนะทางร่างกาย การแข่งขันที่ได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม การตอบคำถามที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดและใช้เหตุผล โดยมีของรางวัลเป็นอุปกรณ์การเรียน ขนม ผ้าห่ม และของเล่นมากมาย สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเป็นอย่างมาก ทั้งนักศึกษา เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่กองร้อยฯ ผู้ปกครอง รวมถึงน้องๆ อนาคตของชาติที่ต่างบอกว่า อยากให้มีวันเด็กมากกว่าปีละครั้ง

นางสาว รสสุคนธ์ ชุมภู (มิ่งมณี) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่าว่า เธอเป็นนักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและทุนทำเรือแหลมฉบัง ในทุกปีก็จะอาสาช่วยจัดกิจกรรมวันเด็กเพราะอยากเห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของน้องๆ ทุกคน ได้มีโอกาสคุยกับน้องๆ ที่มาร่วมงาน บางคนลงมาจากบนดอยที่ต้องเดินทางมาไกล โดยตั้งใจมาร่วมงานวันเด็กที่นี้โดยเฉพาะ เพราะเป็นวันเดียวในแต่ละปีที่เขาจะได้มาเล่นสนุก ได้กินขนมจมนม ได้มีของเล่นเหมือนเด็กคนอื่น ได้มาตอบคำถามรับของรางวัล มีน้องชาวเขาคนหนึ่งที่ได้รางวัลเป็นผ้าห่ม เขาบอกว่าดีใจมาก เพราะอากาศบนดอยหนาวมากและที่บ้านไม่มีผ้าห่มดีๆ ใช้ เราได้ฟังก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของเขา ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆ แล้วทำให้ความเหนื่อยหายไปหมด น้องๆ น่ารักมาก มีความกล้าแสดงออก ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านที่ให้องรางวัลมาแจก และทางมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

นางสาวรสสุคนธ์ กล่าวด้วยว่า เธอนึกถึงพระราชดำรัสของในหลวงที่เก็บไว้เป็นแนวทางนำชีวิตมาเสมอว่า “ทำงานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น นั่นคือความสุขของเธอที่ได้สร้างความสุขให้คนอื่นเช่นกัน